
sþ. 492. Fyrirspurnir. [201. mál]

I. Til ríkisstjórnarinnar um nefndir skipaðar af ráðherrum og kosnar af Alþingi.

Frá Tómasi Árnasyni.

Hvaða nefndir eða ráð eru skipuð af ráðherrum og kosin af Alþingi?
Hverjar af þessum nefndum eru fastanefndir?
Enn fremur óskast upplýst:

1. Hve fjölmennar eru nefndirnar?
2. Hvert er verkefni þeirra?
3. Hver er þóknun nefndarmanna og annar kostnaður við nefndastörfin ?

TI. Til menntamálaráðherra um hinar nýju framhaldsdeildir gagnfræðaskólanna.

Frá Jónasi Árnasyni.

Hvað líður undirbúningi reglugerðar varðandi frekari námsréttindi þeirra
nemenda, sem ljúka prófi úr hinum nýju framhaldsdeildum gagnfræðaskólanna?

III. Til ríkisstjórnarinnar um niðurlagningarverksmiðju ríkisins.

Frá Lúðvík Jósefssyni.

Hvað líður undirbúningi þess, að niðurlagningarverksmiðja ríkisins á Siglu-
firði verði sett undir sérstaka stjórn með nýrri löggjöf um verksmiðjuna?

IV. Til samgönguráðherra um jarðgöng á Oddsskarðsvegi.

Frá Lúðvík Jósefssyni.

Hvað liður undirbúningi að gerð á jarðgöngum á Oddsskarðsvegi?
Hvað er áætlað, að göngin kosti?
Hvenær má búast við, að göngin verði gerð?

V. Til samgönguráðherra um ríkisvegi í Reykjavík.

Frá Lúðvík Jósefssyni.

Hve langir eru vegir innan borgarmarka Reykjavíkur, sem ríkissjóður á að
leggja og annast rekstur á samkv. vegalögum?

Hvað er áætlað, að þessir vegir kosti fullbúnir?
Hvað hefur ríkið þegar lagt í þessa vegí?
Hvað kosta brýr á þessum vegum?

VI. Til samgönguráðherra um snjómokstur á þjóðvegum.

Frá Lúðvík Jósefssyni.

Hvað nam kostnaður ríkisins við snjómokstur á þjóðvegum árin 1967, 1968
og 1969, hvert ár um sig?

Hvernig skiptist kostnaðurinn á nokkra helztu þjóðvegi í landinu, þar sem
mest var um snjómokstur?

Hvaða reglur gilda um snjómokstur á þjóðvegum hjá Vegagerð ríkisins?


